
sþ. 277. Fyrirspurn [224. mál]
til félagsmálaráðherra um framlagningu frumvarps um umhverfismál.

Frá Gunnari G. Schram.

Hvenær er þess að vænta að lagt verði fram frumvarp það um umhverfismál sem
félagsmálaráðherra boðaði á síðasta þingi?


